

BBT CGVN

Bcc:hij_cgvn@googlegroups.com

Jan 22 at 9:05 AM

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com

Mừng Xuân, Mừng Chúa Nhặt Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa và Mừng Quà Tặng Tin Mừng

THƯ CỦA ĐỨC CHA CHỖ TỶ CHỖ Y BAN KINH THÁNH GỖI CÔNG ĐẲNG DÂN CHÚA.

Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và toàn thể anh chị em tín hữu thân mến,

Nhân dịp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thị tếp Chúa Nhặt Lời Chúa, và Hiếp Hội Thánh Kinh Công Giáo đởng hành Năm Lời Chúa, tôi có hai đởng u mưu n trình bày vớ i quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu nhở sau:

1. CHÚA NHẶT LỜI CHÚA

Trong ngày lễ kính thánh Giê-rô-ni-mô vớ a qua (30/09/2019), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ban Tông sớ c Aperuit Illis (Ngài đã mớ trí cho hỏ) đở thị tếp Chúa nhặt thờ Ill mùa Thỏng Niên là Chúa Nhặt Lời Chúa: "Vì thờ, tôi ỏn đở nh ngày Chúa nhặt thờ Ill mùa Thỏng Niên đở c dành riêng đở cở hành, đở suy tở và đở công bở Lời Chúa."

Lý do chọn ngày Chúa nhật này vì nó thể hiện sự sống mới trong tuần lễ cứu rỗi cho các Kitô hữu. Ngày 18/01 đến ngày 25/01: "Vâng, Chúa nhật Lời Chúa này sẽ được đưa vào lúc thích hợp của giai đoạn này trong năm, khi mà chúng ta được mời gọi để cùng nhau liên kết với cộng đồng do thái và cứu rỗi nguyên cho sự hiệp nhất các Kitô hữu." (số 3).

Mục đích của việc dành riêng một ngày Chúa nhật cho việc cử hành truyền thống Lời Chúa trước hết là làm nổi bật "Mối liên hệ quan hệ của Đấng Phục Sinh, cộng đồng các tín hữu và Kinh Thánh thật là cần thiết cho căn tính của chúng ta" (số 1), và "cho phép làm cho Giáo Hội sống Lời Chúa của Đấng Phục Sinh, cũng mời gọi chúng ta kho lảng của Lời Ngợi ngợi ca chúng ta có thể là những người loan báo và sự phong phú không thể tắt của ngày trong thế giới" (số 2).

Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta sống Chúa nhật này một cách truyền thống. Ngài viết: "Cách đức biết, trong Chúa nhật này, của những môn đệ về việc công bố Lời Chúa và thích ứng bài giảng để làm cho việc phục vụ Lời Chúa trở nên rõ ràng hơn." (số 3).

Ngài cũng đề nghị cách thức hành trì của giáo xứ: "Các linh mục giáo xứ có thể tìm ra hình thức tiếp xúc với những người đi đầu của Kinh Thánh, hay một trong các sách của bộ Kinh Thánh, cho toàn thể cộng đồng, để làm nổi bật mối quan hệ của việc tiếp xúc đức biết vẫn trong đời sống hàng ngày, để đào sâu đức biết và để cứu rỗi về Lời Kinh Thánh, trong khi tham chiếu vào những cách thức đức biết cho Lectio Divina." (số 3).

Ngài nhấn mạnh đến vai trò của bài giảng trong cử hành phụng vụ, không chỉ riêng về các nhà tác giả phục vụ Lời Chúa, mà còn về những người đi đầu mình lắng nghe Lời Chúa: "Cách riêng, bài giảng mang lại ý nghĩa và kết thúc đức biết, bởi vì nó có được một đức tính gần như là bí tích" (Niềm Vui Tin Mừng, n. 142).

Đến vào chiều sâu trong Lời Chúa, trong một cách nói đến sự sống và phù hợp với những người nghe, cũng cho phép và linh mục giúp khám phá "vấn đề của những hình ảnh mà Thiên Chúa dùng để khuyến khích thực hành đời sống. Đó là một sự sống mà không được bỏ qua." (số 4).

Năm 2020 là năm đầu tiên chúng ta cử hành Chúa nhật Lời Chúa, trùng vào ngày 26 tháng 1, cũng là Mừng Hai Tết dành cho Kính nhớ Ông Bà Tết tiên. Để hướng dẫn những người mời gọi của Đấng

Thánh Cha, xin quý cha Quynh X, quý B trên các công đoàn, tổ chức mặt thánh là đức biết, có những hình thức tốt ý nghĩa để làm nên biết vai trò của Lời Chúa trong công hành phụng vụ. Tôi mong anh chị em tín hữu tham dự với lòng sốt sắng và để mình lắng nghe Lời Chúa, để Lời Ngài trở thành ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta.

2. NĂM LỜI CHÚA

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hội đồng Giám mục Công giáo cũng mừng kỷ niệm toàn thể Giáo Hội công hành "Năm Lời Chúa", tổ chức Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/19) đến ngày kính thánh Giê-rô-ni-mô (30/09/2020).

Để hưởng ứng lòng mến của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh (UBKT), trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ công bố những công trình nghiên cứu liên quan đến việc công hành Năm Lời Chúa, đăng tải những bài suy niệm, bài giảng, bài học hỏi về Lời Chúa, trên trang web của UBKT: <http://www.kinhthanhvn.net/> để mọi người tham khảo. Hơn nữa, để Lời Chúa thấm nhập vào đời sống dân Chúa, và trở thành trung tâm của đời sống công đoàn cũng như của tín hữu, UBKT sẽ công bố quy trình nhiệm vụ thành phần dân Chúa, để cùng nhau suy tư và tìm ra những phương thức thích hợp giúp cho Lời Chúa thực sự trở thành nguồn sống cho mọi người.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và hành động cho việc yêu mến, học hỏi, chia sẻ và sống Lời Chúa trong từng gia đình, từng công đoàn, trong các giáo xứ, và toàn thể Giáo Hội.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Thân mến,

Vincent Nguyễn Văn Bình

Giám mắ c Ban Mê Thuắ t

Chắ Tắ chắ y ban Kinh Thánh trắ c thuắ c HĐGMVN

++++

Phát hành Quà Tắ ng Tin Mắ ng
QTTM 2.jpg

Trắ ng kính Quý Đắ c Cha, Quý Cha và Quý Vắ .

Vắ i trắ n tắ m lòng biắ tắ n Thiên Chúa và mắ i ngắ i, BBT CGVN chúng con vui mắ ng kính báo: Quà Tắ ng Tin Mắ ng đã đắ c phát hành đắ ng vào nhắ ng ngày hắ t sắ c đắ ng nhắ này, Niắ m Vui Tin Mắ ng nhắ đắ ng đắ c nhân lên gắ p bắ i đắ Mắ ng Xuân Canh Tý 2020, và đắ c biắ t Mắ ng Chúa Nhắ t Lắ i Chúa, Mắ ng Năm Lắ i Chúa, Mắ ng Quà Tắ ng Tin Mắ ng đắ c phát hành.

Chúng con kính mong các Giáo phắ n vui lòng cho biắ t hắ tên và đắ a chắ , sắ đắ n thoắ i cắ a ngắ i nhắ n, đắ chúng con sắ m gắ i tắ ng mắ i Giáo phắ n ít nhắ t mắ t thùng Quà Tắ ng Tin Mắ ng khoắ ng 60 cuắ n, nắ ng 21,5Kg.

Vì thắ i gian nghắ tắ t đã bắ t đắ u, chúng con tắ m gắ iắ các Sr Nắ Tắ Bác Ái Vinh Sắ n mắ t sắ Quà Tắ ng Tin Mắ ng, quý vắ nào có đắ p ghé thăm nhà dòng (Phòng Đón Tiắ p Thân Chắ) có thắ nhắ n mắ t phắ n Quà Tắ ng Tin Mắ ng cho mình.

Nắ uắ xa, xin vui lòng liên lắ c vắ i chúng con qua email hoắ c đắ n thoắ i đắ viắ c chia sắ đắ c thuắ n lắ i.

Quý vắ ân nhân có thắ yêu cắ u chúng con chuyắ n Quà Tắ ng Tin Mắ ng đắ n nhắ ng đắ a chắ mà

Quý vẴ muẴn chia sẴ. ĐẴi vẴi vùng sẴu, vùng xa và vùng truyẴn giẻo, xin cho chúng con biẴt nhu cẴu và chúng con sẴ tìm kiẴm sẴ giúp đẴ cẴa Quý ẻn nhẻn đẴ có thẴ đẴn đẴn đấp ẻng tẻng phẻn theo khẻ năng.

MẴi sẴ hẻ trẻ cẴa Quý ẻn nhẻn, xin vui lòng liên ẻc vẴi nhẻng đẴa chẻ đẻ quen thuẻc:

1. Gẻi qua Ngân Hàng ACB:

Chẻ Tài Khoẻn: NGUYẴN VẴN HẻI. Sẻ Tài Khoẻn: 2144457

Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX

442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM

2. Gẻi Sr. VẻNG THẻ TẢM tẻc Sr. Marillac (nhẻ chuyẻn cho BBT)

Phòng Tiẻp Đẻn Thân Chẻ, Tu Hẻi Nẻ Tẻ Bác ẻi Thẻnh Vinh Sẻn

42 Tú Xẻng, Q3, TP.HCM. Phone: (028) 3932 5134

3. Gẻi Cỏ Sandy Vủ (nhẻ chuyẻn cho BBT)

4094 Mira Loma way,

San Jose CA 95111 - USA

Email: sandyvu@yahoo.com Phone: 408-420-0040

4. G i Lu t S NGUY N CÔNG BÌNH (nh chuyên n cho BBT)

SanJose - Email: lsnguyencongbinh@gmail.com Phone: 408-833-8297

Xin chú ý:

N u Quý V có nhu c u l y biên nh n đ khai thu , xin vui lòng liên l c Lu t S Bình ho c Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên.

Ngoài ra n u có th đ c, xin cũng nh n tin qua email ho c đi n tho i cho Ban Biên T p đ chúng con d dàng theo dõi và có đ p đ c vi t th cám n Quý V .

Đi n Tho i c a Ban Biên T p: 0938 108 306

Email: conggiaovietnam@gmail.com

quatangtinmung@gmail.com

Chúng con xin chân thành cám n và kính chúc m t Mùa Xuân trong Tình Yêu Thiên Chúa.

BBT CGVN
